

## เรื่องหารือ

ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอรี่ของบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  
เข้าข่ายการประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือไม่

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานเขตบางซื่อ ขอหารือกรณีศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. ชนิดของสินค้า เป็นประเภทเบเกอรี่พร้อมบริโภคห่อฟาร์มเฮ้าส์ แบบแยกบรรจุรายชิ้น โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรสชาติ เช่น ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังไส้ต่างๆ เป็นต้น

๒. ลักษณะการประกอบการคือ มีการนำสินค้าเข้าไปเก็บในอาคารแล้วจึงขนถ่ายสินค้าสู่รถหน่วยขาย ภายในอาคารเป็นห้องโถง ยกพื้นสูง เพื่อสะดวกในการขนสินค้าใส่รถหน่วยขาย สินค้าจะบรรจุแยกชั้นใส่รวมในพาเลท ก่อนนำพาเลทที่บรรจุสินค้าเข้าสู่รถหน่วยขาย และมีการขนถ่ายสินค้าดังกล่าวหมดวันต่อวัน ไม่มีการเก็บสินค้าค้างคืนในอาคารดังกล่าว

๓. ภายในอาคารดังกล่าวไม่มีเครื่องจักรและไม่มีการปรุงประกอบหรือแปรรูปอาหาร

### ประเด็นหารือ

ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอรี่ของบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายการประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหาร หรือไม่

### ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้

“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มีใช้ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณสำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มีใช้ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

### มติที่ประชุม

กรณีศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการนำสินค้าประเภทเบเกอรี่พร้อมบริโภคห่อฟาร์มเฮ้าส์ เช่น ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังไส้ต่างๆ เป็นต้น เข้าไปเก็บในอาคารแล้วจึงขนถ่ายสินค้าสู่รถหน่วยขาย โดยไม่มีการประกอบอาหารหรือปรุงอาหาร เนื่องจากเบเกอรี่สามารถบริโภคได้ทันที จึงไม่เข้าข่ายสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่ดังกล่าวไม่มีการจำหน่ายสินค้าที่ผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง จึงไม่เข้าข่ายสถานที่สะสมอาหาร นอกจากนี้ สินค้าของศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นขนมปังพร้อมบริโภคที่มีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการนำมาบรรจุ ณ อาคารดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท การผลิตอาหารบรรจุกระป๋องขวด หรือภาชนะอื่นใด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

ลัดดาวรรณ ดอกแก้ว/ผู้จัดทำ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑